

THÔNG BÁO

Kết quả của Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định

Thực hiện Kế hoạch số 60- KH/BCĐTW(ĐA61), ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương.

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Đoàn Kiểm tra số 07 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương do đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương và Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Bình Định

Đoàn thăm mô hình xây dựng nông thôn mới, hộ gia đình làm kinh tế giỏi xã Cát Trinh và làm việc với cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan xã Cát Trinh và huyện Phù Cát; làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bình Định; cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 61

- Bình Định đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 và Ban Vận động quỹ hỗ trợ nông dân tinh do lãnh đạo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Ban, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Phó Ban Thường trực; thành viên Ban Chỉ đạo là thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan.

- Tỉnh ủy, UBND ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tỉnh ủy, UBND đã tổ chức quán triệt Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở ban, ngành liên quan và Hội Nông dân các cấp.

- Hàng năm, Thường trực Tỉnh ủy đều làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61- KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg.

- Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt trong Ban chấp hành, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân.

- Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Vận động tỉnh đã họp ban hành quy chế hoạt động, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên, kế hoạch hoạt động theo giai đoạn và kế hoạch hàng năm; Chỉ đạo thành lập, kiện toàn BCD 61 các huyện, thành phố.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 61 tỉnh, 11/11 huyện, thị, thành ủy và 151/151 xã, phường, thị trấn đều ban hành văn bản theo chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo triển khai thực hiện tốt trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã trực tiếp tổ chức 22 cuộc kiểm tra tại các huyện, thị xã, thành phố, 46 cuộc tại cơ sở, cấp huyện đã tổ chức 224 cuộc kiểm tra tại cơ sở, gắn với việc chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp trong việc triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn lực khác giúp nông dân phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều điển hình cách làm hay, sáng tạo; kịp thời nhắc nhở, khắc phục những hạn chế, tồn tại; giúp cấp ủy tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương.

2. Về kết quả thực hiện Đề án 61

a) Việc đầu tư nâng cấp xây mới Trung tâm Dạy nghề; Hỗ trợ nông dân và chuyển thành đơn vị sự nghiệp.

Năm 2007, UBND tỉnh cấp 12.120,9 m² đất; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư: 7.357.000.000 đồng để xây dựng cơ sở vật chất (giai đoạn 1). Năm 2011, UBND tỉnh cấp kinh phí: 6.363.845.000 đồng (đầu tư giai đoạn 2). Tổng kinh phí đầu tư là 14.260.978.000 đồng.

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010; đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo phương thức tự bảo đảm một phần kinh phí; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

b) Về cơ cấu tổ chức và biên chế sự nghiệp của Trung tâm:

Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm 3 phòng. Biên chế sự nghiệp được giao: 04 biên chế. Tổng số viên chức, hợp đồng của Trung tâm hiện nay: 06 người. Tổng số lao động hợp đồng 05 người.

c) Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2012 - 2017:

- Việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp:

Cấp tỉnh: Đề án “Thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020” Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013; ban hành các

văn bản kiện toàn Ban Vận động, Ban Điều hành, Ban Quản lý, Ban Kiểm soát Quỹ theo quy định.

Cấp huyện: 11/11 huyện, thị, thành Hội đã thành lập Quỹ HTND cấp mình; hoàn thành việc tiếp nhận nguồn vốn Quỹ HTND cấp xã về huyện quản lý và tổ chức hoạt động theo quy định. Đến nay, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt đề án và cấp vốn cho Quỹ HTND cùng cấp.

- Kết quả đổi mới hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân:

Tính đến ngày 31/10/2017, toàn tỉnh vận động tăng trưởng Quỹ HTND được 44.271 triệu đồng, tăng gần 3,7 lần so với năm 2013 (12.032), trong đó:

Theo nguồn hình thành: Ngân sách cấp 34.019 triệu đồng (TW cấp 14.700 triệu đồng, tỉnh cấp 10.700 triệu đồng, huyện cấp 6.600 triệu đồng, xã cấp 2.019 triệu đồng); Ủng hộ từ tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân: 9.375 triệu đồng; Bổ sung từ kết quả hoạt động năm trước: 762 triệu đồng; Mượn: 115 triệu đồng; trong đó:

Theo cấp quản lý: Vốn Trung ương: 14.700 triệu đồng; Vốn của tỉnh: 11.631 triệu đồng; Vốn của huyện, thị xã, thành phố (kể cả cấp xã vận động): 17.940 triệu đồng.

Đang cho vay 85 dự án/ 959 hộ vay. Trong các dự án cho vay, chăn nuôi 70 dự án (chiếm 82%), trồng trọt 04 dự án (chiếm 5%), đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản 07 dự án (chiếm 8%), nghề truyền thống 04 dự án (5%).

Việc cho vay đảm bảo nguyên tắc bình xét công khai, dân chủ từ chi hội và có sự tham gia thẩm định của chính quyền địa phương. Công tác quản lý vốn đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn và thất thoát vốn.

Cấp huyện, thị, thành Hội bình quân mỗi năm phối hợp tổ chức dạy nghề cho trên 2.000 lượt hội viên, nông dân; tỉ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt trên 80%. Năm 2017, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và HTND tỉnh trực tiếp tổ chức 12 lớp dạy nghề/420 học viên, gắn với xây dựng 12 mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, TP Quy Nhơn và thị xã An Nhơn.

- Kết quả thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cùng cấp trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương (theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Ký kết Chương trình phối hợp:

Cấp tỉnh ký Chương trình phối hợp 05 năm và hàng năm với 25 sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; kinh phí hỗ trợ bình quân mỗi năm trên 01 tỷ đồng. Cấp huyện đều ký Chương trình phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan; kinh phí hỗ trợ bình quân hàng năm trên 500 triệu đồng.

- Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực tiêu biểu:

Chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ: Hàng năm, các cấp Hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp và các ngành liên quan tổ chức tập huấn chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 300 ngàn lượt hội viên nông dân. Nội dung chủ yếu về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc, phòng trừ bệnh

trên cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản...; xây dựng hàng trăm mô hình trình diễn hiệu quả. Phối hợp phát động và tổng kết Hội thi “Sáng tạo nhà nông”; hướng dẫn nông dân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; đã đăng ký nhãn hiệu tập thể Bánh ít lá gai Bình Định và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận công nhận nhãn hiệu tập thể Bánh ít lá gai Bình Định.

Phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật: Hàng năm, cấp tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn về giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cho hàng nghìn lượt cán bộ hội viên nông dân ở cơ sở. Cấp huyện và cơ sở đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hàng vạn lượt hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành hàng 100 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phần đáng kể trong ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn: Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp bình quân mỗi năm hàng chục tỷ đồng, hàng vạn ngày công, hiến hàng nghìn m² đất để mở rộng đường giao thôn nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng...; triển khai hàng trăm mô hình thu gom, xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương.

Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở: Phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao định kỳ tổ chức Liên hoan tiếng hát đồng quê, truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức giải bóng chuyền nông dân nhân Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10)... Hàng năm, các cấp Hội đã vận động trên 90% hộ gia đình nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có trên 85% hộ nông dân đạt gia đình văn hóa.

- Đánh giá tính hiệu quả và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với Đề án 61 và Quyết định số 673

Hiệu quả thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, tạo việc làm mới, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng Hội vững mạnh ngày càng rõ nét, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhất là trong chỉ đạo hỗ trợ ngân sách cho xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan ký kết CTPH với Hội Nông dân cùng cấp; tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

Qua kiểm tra, Đoàn Công tác nhận thấy việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bình Định đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện, xã đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ

chức thực hiện. Các sở, ngành đã ký kết các chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh; Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức hoạt động có hiệu quả đã tạo điều kiện cho nông dân phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, tạo việc làm mới, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng Hội vững mạnh ngày càng rõ nét, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhất là trong chỉ đạo hỗ trợ ngân sách cho xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan ký kết CTPH với Hội Nông dân cùng cấp; tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn tồn tại, hạn chế như sau:

Công tác tuyên truyền còn hiện tượng cán bộ, đảng viên chưa biết đến 2 văn bản Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Một số chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ngành chưa đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành còn tồn tại nội dung nhiệm vụ, cơ chế, nguồn lực chưa cụ thể, trách nhiệm các bên chưa rõ ràng dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Vai trò của Hội Nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới còn ít được phát huy.

- Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn cần được chú trọng hơn nữa để bảo đảm phù hợp cả về đối tượng, nhu cầu và thời gian.

- Tỷ lệ cấp xã cấp kinh phí cho Quỹ HTND còn thấp. Đến ngày 31/10/2017, còn 44/151 xã, thị trấn chưa cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ HTND cùng cấp.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do:

- Còn một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã một số nơi nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có nơi, việc kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền còn hình thức, chưa thường xuyên.

- Hội Nông dân các cấp huyện, xã, chưa chủ động tham mưu, đề tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền, vẫn còn tư tưởng, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.

- Đời sống của nông dân đặc biệt nông dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn còn ở mức thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; nông dân vẫn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ vốn, khoa học công nghệ và dịch vụ phúc lợi xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, thông tin, nước sạch...).

- Việc kiểm tra, đôn đốc của BCĐ thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673 ở một số đơn vị cấp huyện chưa kịp thời, chưa thường xuyên. Công tác kiểm tra chủ yếu giao cho Hội Nông dân cùng cấp gắn với kiểm tra hoạt động Hội.

- Một số đơn vị chưa tích cực, chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền; sự phối hợp của các sở, ngành, phòng, ban, đơn vị liên quan để thực hiện Kết luận 61 và Quyết định số 673 còn hạn chế.

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIẠN TỚI

Để thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương, đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Ban Thường vụ tỉnh ủy, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo nguồn lực để thực hiện trong năm 2018 và giai đoạn đến năm 2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, để nông dân tiếp cận thuận lợi nguồn vốn phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân. Khi xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mời Hội Nông dân tỉnh được tham gia ngay từ đầu và tạo điều kiện cho Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm để hỗ trợ giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện đời sống cho nông dân.

4. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của tỉnh thường xuyên, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân tỉnh phải tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các chương trình, đã ký kết với các sở, ban, ngành liên quan. Trước mắt cần phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng các mô hình sản xuất (61, 673) có hiệu quả cao để nông dân học tập nhân rộng.

5. Đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh để trực tiếp tổ chức các hoạt

động hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao sự đồng thuận ở nông thôn để nông dân có niềm tin đối với Đảng.

6. Đề hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh xây dựng các mô hình 61, 673 có hiệu quả đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm cấp bổ sung từ ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị với các cơ quan Trung ương

Đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó.

Tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nâng cao năng lực cho nông dân, hỗ trợ thông tin về thị trường sản phẩm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản.

Chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm phân bổ sớm chi tiêu dạy nghề cho hệ thống Hội Nông dân các cấp, chậm nhất trong đầu quý II.

Tiếp tục chỉ đạo UBND các cấp hỗ trợ kinh phí cho Quỹ HTND theo Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân” đã phê duyệt.

2. Kiến nghị với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 TW

Chỉ đạo cho Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục bổ sung vốn cho Quỹ HTND tỉnh, vì nhu cầu vốn xây dựng các mô hình hiện nay là rất lớn; đồng thời điều chỉnh hạ mức phí vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, đảm bảo ít nhất bằng lãi suất Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chỉ đạo Hội Nông dân Việt Nam sớm hoàn thiện, triển khai Đề án “Xây dựng mẫu người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, để có cơ sở thực hiện nội dung “xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010- 2020”.

Về những kiến nghị của Tỉnh, Đoàn công tác ghi nhận tổng hợp vào báo cáo của các địa phương, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ trong cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận Đề án 61 Trung ương ./.

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo ĐA 61 TW (để b/c);
- Hội nông dân VN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
- VPĐP NTM TW, Tổ Đề án 61;
- Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, QHĐP (03).Thg 18

**KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: **04/SY-UBND**

Bình Định, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Hội Nông dân tỉnh;
- LĐVP, K13;
- Lưu: VT (14b).



**TL. CHỦ TỊCH
KT CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thi